

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC Ở MỘT CHI BỘ KIỂU MẪU

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, năm 2022, Chi bộ tổ dân phố An Bình, thị trấn Vũ Thu đang ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Quá trình triển khai thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ.



Tổ dân phố An Bình, thị trấn Vũ Thu.

Tổ dân phố An Bình hiện có trên 300 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó 90% số hộ là gia đình cán bộ, công chức, viên chức và hưu trí. Chi bộ tổ dân phố có 114 đảng viên, trong đó 63 đảng viên thường xuyên sinh hoạt, còn lại là đảng viên cao tuổi, thuộc diện miễn, hoãn và 122 đảng viên sinh hoạt tại nhiều nơi đến sinh sống, lập nghiệp nên Chi bộ xác định công tác lãnh đạo bà con đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là một nhiệm vụ quan trọng. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", Chi bộ lựa chọn, đăng ký nội dung "100% hộ đảng viên đạt gia đình văn hóa" để xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu (CBKM), hướng tới mục tiêu 100% hộ dân đạt gia đình văn hóa.

Sau khi lựa chọn được nội dung, Chi bộ ban hành nghị quyết thực hiện; xây dựng lộ trình, phân công chi ủy viên, đảng viên thực hiện từng phần việc. Đặc biệt, gắn với nội dung đăng ký, Chi bộ phát động mỗi đảng viên nêu gương trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân, người thân. Chi bộ phân công các tổ đảng phụ trách việc đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3 nội dung, 24 tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa ở mỗi đảng viên, hộ đảng viên và các hộ dân. Hàng tháng Chi bộ phát động đảng viên gương mẫu thu gom, phân loại rác thải, tích cực cùng nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường giúp ngõ phố sạch, đẹp. Ngoài nội dung đăng ký, xây dựng CBKM, Chi bộ tổ dân phố An Bình thực hiện nền nếp, tích cực, đồng bộ tất cả các mặt hoạt

động. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ được Chi bộ thực hiện đều đặn, chất lượng các buổi sinh hoạt nâng lên rõ rệt với 95% đảng viên tham gia, 10 - 15 lượt ý kiến phát biểu tại mỗi buổi sinh hoạt. 100% đảng viên thường xuyên sinh hoạt đã cài đặt, sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", Chi bộ khai thác hiệu quả phần mềm trong sinh hoạt. Tinh thần xây dựng CBKM đã lan tỏa giúp đảng viên, nhân dân tích cực hưởng ứng phát động của Chi bộ, đảng viên tích cực ủng hộ kinh phí, hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/năm giúp đỡ 2 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn của tổ dân phố. Bà Đặng Thị Vân Quế, đảng viên Chi bộ tổ dân phố An Bình cho biết: Vừa qua, huyện triển khai dự án cải tạo, nâng cấp

tuyến đường 10B, trong đó có hơn 1km qua địa bàn tổ dân phố An Bình. Thực hiện phát động của Chi bộ, 100% gia đình đảng viên gương mẫu và vận động các hộ dân liên kế cùng thực hiện việc tháo dỡ công trình, giải tỏa cây cối, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường bảo đảm tiến độ và chất lượng, góp phần thuận lợi giao thông và làm đẹp diện mạo thị trấn.

"Tôi rất phấn khởi, tự hào vì Chi bộ của chúng tôi là đơn vị tiên phong của huyện xây dựng CBKM. Mô hình này giống như luồng gió mới giúp đảng viên chúng tôi thêm hứng khởi, nhiệt tình hơn khi tham gia các hoạt động, phong trào mà Chi bộ phát động. Vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong xây dựng đời sống văn hóa được thể hiện rõ hơn khi chúng tôi tham gia xây dựng CBKM" - ông Đào Xuân Lộc, đảng viên 55 năm tuổi đảng, Chi bộ tổ dân phố An Bình chia sẻ.

Mặc dù triển khai chưa lâu nhưng mô hình CBKM ở Chi bộ tổ dân phố An Bình đã tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét. Kết quả bình xét năm 2022, Chi bộ có 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% gia đình đảng viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 98% gia đình trong tổ dân phố đạt gia đình văn hóa (tăng 3% so với mục tiêu đề ra), Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, được Huyện ủy Vũ Thu biểu dương, khen thưởng.

Ông Trần Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vũ Thu cho biết: Chi bộ tổ dân phố An Bình hiện là chi bộ duy nhất của huyện được công nhận CBKM. Thời gian qua, Đảng ủy thị trấn rất quan tâm, hỗ trợ Chi bộ triển khai, thực hiện mô hình. Kết quả bước đầu cho thấy xây dựng CBKM góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ Chi bộ nâng cao chất lượng các tiêu chí CBKM và nghiên cứu lựa chọn, mở rộng xây dựng mô hình ở các chi bộ khác, góp phần xây dựng Đảng bộ thị trấn vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

QUỲNH LƯU

SÔI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN

Với khí thế quyết tâm và hồ hởi, sức nóng của tháng thanh niên đã và đang lan tỏa đến lớp lớp thanh niên với nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng.

Từ đầu tháng 3, không khí tháng thanh niên đã sôi động. Trong chương trình khởi động tháng thanh niên, Tỉnh đoàn cũng các đơn vị đã trao tặng quà, xe đạp, hỗ trợ kinh phí xây nhà, tặng công trình thanh niên thấp sáng đường quê với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngay sau chương trình, bà Phạm Thị Thuý, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thụy Dân (Thái Thụy) đã tiếp nhận 100 triệu đồng và được các cấp bộ đoàn tổ chức khởi công xây nhà tình nghĩa tặng bà. Bà Thuý cho biết: Nhiều năm rồi tôi sống trong gian nhà chưa được 10m² dù dựng trên đất của em trai. Gia đình em tôi cũng éo le, kinh tế khó khăn, nhà ở xuống cấp nên khi được thông báo là đoàn thanh niên hỗ trợ tiền xây nhà tôi vui lắm. Tôi cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm, của thanh niên các đơn vị.

Trong tháng thanh niên, nhiều công trình "Thấp sáng các cấp bộ đoàn triển khai như công trình "Thấp sáng đường quê" có chiều dài gần 1.000m nối 2 thôn Đông Hòa và Trung Hòa

của xã Vũ Ninh (Kiến Xương); công trình tại thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) với chiều dài 300m. Đồng chí Bùi Quang Triệu, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Bảo cho biết: Xã triển khai xây dựng được gần 6km đường điện chiếu sáng với số tiền trên 300 triệu đồng huy động từ nhiều nguồn lực. Riêng tuyến đường thanh niên tự quản trên địa bàn thôn Ngọc Chi được đoàn thanh niên các đơn vị hỗ trợ thực hiện lắp đặt điện chiếu sáng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Chúng tôi hy vọng tinh thần xung kích của tuổi trẻ tiếp tục được phát huy.

Chủ đề xuyên suốt của tháng thanh niên năm 2023 là tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Vì vậy, ngoài các hoạt động tình nguyện thường niên như: tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, năm nay, các mô hình, công trình thanh niên trong lĩnh vực chuyển đổi số được tuổi trẻ trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, các đội hình thanh niên xung kích công nghệ số cộng đồng đến gõ cửa từng nhà, từng sạp hàng của các tiểu thương để tuyên truyền về chuyển đổi số. Với những thao tác lướt, chạm đơn giản trên màn hình điện thoại, từng thành viên của các đội hình tận tình

hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng như: dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công dân số, thanh toán không dùng tiền mặt... Bà Nguyễn Thị Huệ, tổ 9, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Tôi chưa biết đăng ký tài khoản định danh cho các em học sinh; đoàn viên, thanh niên đã hướng dẫn. Tôi không nghĩ là đơn giản đến thế.

Theo số liệu từ Tỉnh đoàn, trong 2 tuần đầu của tháng thanh niên có 4.000 người được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số do đoàn, hội tổ chức; hơn 250 công trình thanh niên thực hiện; gần 250 suất quà, học bổng được trao tặng cho các em học sinh; đoàn viên, thanh niên đã hiến 577 đơn vị máu... Tổng giá trị các công trình, phần việc, hoạt động do tổ chức đoàn, hội thực hiện hơn 4 tỷ đồng.

Tháng thanh niên hàng năm là dịp để thanh niên cống hiến trí tuệ và sức trẻ cho cộng đồng. Các hoạt động để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân về tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp sức trẻ xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

KUẬN PHƯƠNG



Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Thái Bình tuyên truyền, hướng dẫn việc thanh toán không dùng tiền mặt.

ĐÔNG HUNG Chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài

Với các giải pháp linh hoạt, sáng tạo huy động cộng đồng xã hội cùng tham gia, phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện Đông Hưng ngày càng lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, Nhà nước, đưa phong trào giáo dục của huyện đứng thứ nhất toàn tỉnh.

Tham dự ngày hội mở heo khuyến học tại Trường Tiểu học Đông La, chúng tôi thực sự bất ngờ với số lượng heo khuyến học cũng như số tiền thu được. 100% giáo viên, học sinh nuôi heo khuyến học, mỗi lần mổ heo toàn trường thu được hàng trăm triệu đồng. Từ số tiền tiết kiệm này, các thầy cô, học sinh đã trích ủng hộ quỹ lớp, ủng hộ trao quà cho các bạn nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em Bùi Phạm Trà My, học sinh lớp 4C chia sẻ: Khi nhà trường phát động nuôi heo khuyến học, em và các bạn hưởng ứng ngay. Em tiết kiệm tiền tiêu vặt, tiền lì xì tết, tiền khen thưởng, tiền mừng sinh nhật... để nuôi heo. Khi mổ heo, em trích tiền ủng hộ các bạn khó khăn trong lớp, trong trường. Việc nuôi heo khuyến học rất ý nghĩa, em sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.



100% cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đông La (Đông Hưng) nuôi heo khuyến học.

Cô giáo Nguyễn Thị Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông La cho biết: Từ đầu năm học, Chi hội Khuyến học nhà trường đã rà soát, tổng hợp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt việc xã hội hóa và đẩy mạnh phong trào nuôi heo khuyến học để có kinh phí hỗ trợ các em khó khăn nhân dịp lễ, tết, trao thưởng các em đạt thành tích cao trong học tập. Sự trợ giúp kịp thời của Chi hội Khuyến học, của các nhà hảo tâm đã giúp nhiều học sinh bớt khó khăn, tiếp tục cấp sách đến trường; đồng thời, tạo động

lực cho các em thi đua đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Huyện Đông Hưng hiện có 62 xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học có ban khuyến học, hội khuyến học, 329 chi hội khuyến học với trên 94.000 hội viên, tăng gần 3.900 hội viên so với năm 2021. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam và 2 đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" và "Xây dựng mô hình công dân

học tập giai đoạn 2021 - 2030", Hội Khuyến học huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện tổ chức tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học các cấp gắn với đẩy mạnh phong trào học tập suốt

đời trong nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo hội khuyến học cơ sở tổ chức tốt lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời, tổ chức đăng ký các mô hình học tập ngay từ đầu năm. Qua đánh giá, năm 2022 toàn huyện có 81,73% gia đình, 81,2% dòng họ đã đăng ký đạt gia đình, dòng họ học tập, 100% đơn vị, cộng đồng đạt đơn vị, cộng đồng học tập. Thời gian qua, nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm sáng tạo trong huy động nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học, đồng thời vận động các dòng

họ, xứ họ đạo, nhà chùa tích cực tham gia. Tiêu biểu như Hội Khuyến học xã Hồng Việt huy động được 500 triệu đồng xây dựng quỹ khuyến học; hội khuyến học các xã Đông Á, Hà Giang, thị trấn Đông Hưng thông qua việc tổ chức hội nghị trao thưởng học sinh đạt thành tích cao năm học 2021 - 2022 đã nhận được tiền và quà ủng hộ từ nhân dân, con em xa quê thành đạt, các dòng họ 60 - 70 triệu đồng. Các cơ sở hội còn vận động thành lập quỹ khuyến học riêng như quỹ khuyến học anh hùng Vũ Hùng Vương (xã Đông Tân), quỹ khuyến học Đông Nhung và quỹ khuyến học Phan Văn Ích (xã Nguyễn Xá), quỹ khuyến học giáo sư Vũ Quang Côn (xã Trọng Quan)...

Vào dịp đầu năm học mới, các xã, thị trấn, các trường học đều trích quỹ khuyến học tổ chức khen thưởng, tặng quà học sinh hiếu học; các thôn làng tuyên dương học sinh vào ngày hội làng; các dòng họ thường kết hợp việc dâng hương báo công với tổ tiên trong ngày giỗ tổ với khen thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập... Năm 2022, hội khuyến học các cấp đã trao thưởng cho trên 19.000 học sinh, giáo viên giỏi, học sinh vượt khó với tổng số tiền gần 7,7 tỷ đồng. Cũng trong năm 2022, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài như: công đoàn các cấp khen thưởng trên 4.500 học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp; các cấp hội phụ nữ huyện trao gần 1.600 suất quà cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới; chùa Hưng Long, xã Trọng Quan từ nguồn vận động tín đồ Phật tử tiết kiệm đồng đót vàng mã trao thưởng cho 100 học sinh...

HIỆU NGHĨA

TUỔI TRẺ QUỲNH PHỤ Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cựu thanh niên xung phong, người cao tuổi

Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với các đơn vị: Bảo hiểm xã hội huyện, Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục và đoàn cơ sở của tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho 150 cựu thanh niên xung phong xã Quỳnh Trang và 150 người cao tuổi xã An Tràng. Đây là hoạt động hướng ứng tháng thanh niên và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các y bác sĩ là đoàn viên của 2 bệnh viện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, kê đơn, cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn phương pháp điều trị; tư vấn kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến thường gặp giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

NGUYỄN CƯỜNG

Tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

Tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên thị trấn Tiên Hải vừa tổ chức tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng, chống dịch bệnh xâm nhập trong trường học.

Tại chương trình, 538 học sinh được cán bộ Trung tâm Y tế huyện truyền đạt kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên như: Tâm sinh lý tuổi dậy thì; các vấn đề liên quan đến giới và giới tính, những nguy cơ có thể gặp ở lứa tuổi vị thành niên nếu thiếu kiến thức và không được bảo vệ tốt. Ngoài ra, cán bộ Trung tâm Y tế huyện còn tuyên truyền đến các em học sinh và thầy cô giáo nắm vững kiến thức, chủ động phòng, chống dịch bệnh xâm nhập trong trường học, đặc biệt quan tâm, phòng tránh một số bệnh truyền nhiễm cho các em như bệnh tay chân miệng, bệnh cúm, thủy đậu...

Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày càng trở nên quan trọng, không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là trách nhiệm của nhà trường và toàn xã hội. Qua buổi tuyên truyền giúp các em học sinh nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, xây dựng cuộc sống lành mạnh về thể chất và tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

MẠNH THẮNG